

แบบจัดทำแผน/รายงานผลงานงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี

กระทรวง : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานแผน



รายงานผล



ไตรมาสที่

ปรับแผน



ครั้งที่

หน่วย : บาท

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย/ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	สถานภาพ	แผน ผล	งบประมาณ รวม	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
					<p>๑. โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาภายในจังหวัดกาญจนบุรี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อจัดวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาของจังหวัด สนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการกีฬาที่สำคัญของจังหวัด เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน บูรณาการระหว่างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและเครือข่ายด้านการกีฬาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๒. เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนภายใต้เครือข่ายการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรีบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี</p> <p><u>กลุ่มเป้าหมาย</u></p> <p>กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาภายในจังหวัดกาญจนบุรี มีกลุ่มเป้าหมาย คือ (๑) นักท่องเที่ยว เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน สมาคม ชมรมด้านการท่องเที่ยว(๒) นักกีฬาของจังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายด้านการกีฬาภายในจังหวัดกาญจนบุรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัย ในจังหวัดกาญจนบุรี</p> <p><u>ระยะเวลาดำเนินการ</u></p> <p>เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓</p>	<p>ผลผลิต</p> <p>- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาภายในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง</p> <p>ผลลัพธ์</p> <p>เกิดการสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬาและนันทนาการที่สามารถดำเนินการไปด้วยความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การดำเนินงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การใช้จ่าย</p> <p>ปรับแผน</p>	<p>แผน</p> <p>ผล</p>	<p>๓๐๐,๐๐๐</p>	<p>๕๐,๐๐๐</p> <p>๕๐,๐๐๐</p>	<p>๑๐๐,๐๐๐</p>	<p>๑๐๐,๐๐๐</p>	<p>๔๐,๐๐๐</p>	<p>๕,๕๐๐</p>		